

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2023

## **THƯ CHÀO MỪNG**

### **Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe và Phong cách sống năm 2023 tại Việt Nam**

Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam (VAFF) nhiệt liệt chào mừng Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe và Phong cách sống năm 2023 tại Việt Nam do Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA) phối hợp cùng Hiệp hội Công nghiệp Sức khỏe Hàn Quốc (Korea Wellness Industry Association) tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023 tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), Hà Nội.

Ngành Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam (TPCN VN) mới phát triển khoảng 20 năm nhưng đã có sự tăng trưởng và phát triển khá nhanh. Tỷ lệ người Việt Nam sử dụng TPCN (bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường...) đã lên đến hơn 80% dân số (năm 2021) trong đó 60 - 80% là các mặt hàng trong nước sản xuất. Tỷ lệ người sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng đã tăng lên 58,5% dân số trên 18 tuổi. Vào năm 2000, cả nước mới chỉ có 13 cơ sở sản xuất kinh doanh TPCN, thì đến năm 2021, Việt Nam đã có hơn 3.100 cơ sở, cung cấp ra thị trường gần 12.000 sản phẩm chăm sóc sức khỏe người dân. Cho đến nay, có thể nói Ngành TPCN và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã trở thành một ngành kinh tế y tế có đóng góp tích cực tới phát triển kinh tế-xã hội, cũng như góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam (VAFF) đánh giá việc tổ chức Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe và Phong cách sống năm 2023 tại Việt Nam của Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA) là rất thiết thực, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Triển lãm không chỉ hỗ trợ các công ty trong và ngoài nước quảng bá các sản phẩm, xúc tiến thương mại, mà còn thể hiện trách nhiệm với mục tiêu "Giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam". Những sự thay đổi tích cực của mỗi người dân về sức khỏe đều là một tín hiệu vui cho ngành Y tế. Mỗi người khỏe hơn sẽ đều giúp giảm áp lực lên hệ thống y tế, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe".

Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam (VAFF) ủng hộ và khích lệ các doanh nghiệp trong ngành cùng tham gia và chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn. Chúc các doanh nghiệp tham gia và khách tham quan Triển lãm đạt được nhiều kết quả thiết thực.

**T/M Hiệp hội  
Chủ tịch**

  
**PGS. TS. Trần Đáng**

